



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาชัยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มรพส. ทำบุญครบรอบ ๘ ปี



เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ชুমพล เสมอชันทน์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว ณ ห้องบงกชเพชร มรพส. ส่วนวังจันทน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
CARE THE BEAR
Care the Bear

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ๒๒ องค์กรพันธมิตร จัดโครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” และโครงการ Care the Bear EcoEvent Kit โดยมีองค์ประกอบ ๖ เรื่อง ได้แก่ การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน การลดการใช้กระดาษและพลาสติก จากเอกสารต่างๆ และบรรจุภัณฑ์งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง การลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง ในการนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาโลกร้อน โดยได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า ๑๕ แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก

(ต่อจากหน้า ๑)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ Library Care the bear ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมกรรการรักษาสีงแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลกต่อไป ร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่ : <https://bit.ly/3jkCP0X> ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๒๔ หรือเว็บไซต์ : <http://library.psr.u.ac.th/weblib/>

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลเกียรติบัตรชมเชย การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประเภทนักศึกษาพิการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐสิทธิ์ กิ่งสุข นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทนักศึกษาพิการ

เชิญร่วมงาน Marketing Day 2020 เปิดประสบการณ์ใหม่สู่การค้าตลาดมีอาชีพ

Marketing Day 2020

"Cultural Marketing"

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

- ◇ พบกับ การแสดง 4 ภาค
- ◇ เสวนายุคดิจิทัลฮูล
- ◇ นิทรรศการสินค้า 4 ภาค
- ◇ สินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
- ◇ สนุกสนานกับเกมส์
- ◇ ลุ้นรับของรางวัลมากมายในงาน

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มรพส. เชิญผู้สนใจร่วมงาน Marketing Day 2020 "Cultural Marketing" วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ บูรณาการศาสตร์การตลาด ร่วมกับ การจัดการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้มี การนำเสนอนวัตกรรมของไทย ๔ ภาค จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ ๑ - ๔ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย บูธจำหน่ายอาหารราคาถูกลากหลายชนิด ของดี ๔ ภาค ของฝาก ๔ ทิศ รวบรวมผลิตภัณฑ์ ดี เด่น ดัง จากสี่ภาคทั่วไทย บูธสินค้าทางการเกษตรสดใหม่ปลอดภัยกว่า ๒๐ ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีเกมส์ันทนาการและของรางวัลมากมาย รวมถึงการเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารพิบูลวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธพานันท์ / กองบรรณาธิการ : จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงค์, นิธิศ ประจักษ์ดี